

## แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงขอชี้แจงแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูล การรวบรวม การใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้มาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

### ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (ตามแต่กรณี) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ และรูปถ่ายในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท และ/หรือ ตามที่บริษัทได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลหรือตามระยะเวลาที่มีกฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการลงทะเบียนและ/หรือการมอบฉันทะที่ได้นำส่งบริษัท หากปรากฏข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมู่เลือด เป็นต้น ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลดังกล่าวได้ หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการปกปิดข้อมูลบนเอกสารที่ได้รับและไม่ถือว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหว

### วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจัดเก็บข้อมูลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน เพื่อการลงทะเบียนการนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อการติดต่อและจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เช่น หนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี เป็นต้น

### การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

บริษัทอาจเปิดเผยและให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะแก่บุคคลที่สาม ดังนี้

(1) ผู้รับจ้างที่บริษัทได้ว่าจ้างเพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2) หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(3) เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ภาพถ่ายการประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เช่น การเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูล การรวบรวม การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้โดยชอบหากมีเหตุอันควร

ช่องทางการติดต่อ

เลขานุการบริษัท

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-234 8888 E-mail : system@mk.co.th